

Số: 338/BC-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV; kiến nghị của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công văn số 549/HĐND-VP ngày 21/10/2021 của HĐND tỉnh về việc đề nghị báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri; ngay sau khi nhận được kiến nghị cử tri do HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh gửi đến, UBND tỉnh đã có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể giải quyết kiến nghị của cử tri cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm, đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết để báo cáo HĐND tỉnh và trả lời cử tri theo quy định. UBND tỉnh báo cáo như sau:

A. VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI HĐND TỈNH KHÓA XV (theo Công văn số 374/HĐND-VP ngày 27/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh)

UBND tỉnh đã có Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 06/8/2021 về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV; kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021. Tại thời điểm đó, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đang được xem xét, giải quyết, UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao cho đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục giải quyết các kiến nghị, kết quả cụ thể như sau:

I. VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

1. Cử tri huyện Tân Uyên

Cử tri bản Khâu Hỏm, xã Nậm Sỏ: Bản Khâu Hỏm, xã Nậm Sỏ có tên trong sổ thôn bản được cấp điện của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương nhưng đến nay vẫn chưa có điện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đưa vào kế hoạch để đầu tư trong thời gian tới.

Nội dung này cử tri xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (bản Huổi Lĩnh (62 hộ), bản Huổi Đạo (77 hộ), nhóm bản Huổi Mẩn B (30 hộ), nhóm 2 bản Phiêng Lăn (10 hộ)) và cử tri xã Can Hồ, huyện Mường Tè (điểm dân cư Suối Voi thuộc bản Nậm Thú có trên 40 hộ dân) cũng kiến nghị tương tự.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án cấp điện nông thôn xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè đã có kế hoạch đầu tư tại tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Để kịp thời có điện lưới Quốc gia phục vụ nhân dân trong tỉnh, trong thời gian qua UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp bộ ngành, trực tiếp làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và gần nhất UBND tỉnh đã có văn bản 2063/UBND-KTN ngày 19/7/2021 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, chuyển nguồn vốn của dự án từ nguồn NSNN, đề nghị chuyển sang EVN xem xét và tự cân đối nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 20/9/2021 UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 2941/UBND-KTN gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị xem xét sớm bố trí nguồn vốn tự có của tập đoàn để triển khai thực hiện dự án. Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Tập đoàn và Tổng Công ty Điện lực Miền bắc, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ triển khai các bước tiếp theo của dự án.

2. Cử tri huyện Nậm Nhùn

2.1. Cử tri bản Nậm Manh, xã Nậm Manh

Công trình thủy lợi Nậm Manh bãi 1 và 2 đã bị hư hỏng, gây đường ống do mưa lũ cuối tháng 6 năm 2021, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông Lai Châu kiểm tra khắc phục, có phương án đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho Nhân dân kịp thời vụ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hạng mục Thủy lợi Nậm Manh thuộc dự án Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt thuộc các khu, điểm tái định cư các xã: Nậm Hăn, Nậm Mạ, Pa Khóa, Nậm Cha, Nậm Tăm, Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ; các xã: Nậm Manh, Nậm Hàng, Lê Lợi huyện Nậm Nhùn; Thị trấn Phong Thổ huyện Phong Thổ thuộc Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (trên địa bàn tỉnh Lai Châu) tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/8/2021, dự án sẽ khởi công giai đoạn 2021-2025 sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

2.2. Cử tri thị trấn Nậm Nhùn

Hiện nay, đoạn đường từ bản Pa Kéo đến ngã ba thị trấn Nậm Nhùn đã thông tuyến nhưng chưa thi công mặt đường, có nhiều "ổ gà", lõm sâu, bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông sớm có phương án thi công mặt đường, đảm bảo đi lại thuận lợi cho người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đường Quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 09/6/2020, do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư. Ngày 09/4/2021 mới ký hợp đồng xây lắp. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và tăng cường công tác đảm bảo giao thông đi lại cho người dân. Đến nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh đã khắc phục các kiến nghị của cử tri.

3. Cử tri các xã Khổng Lào, Mường So, huyện Phong Thổ

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép mở rộng khu vực ngã ba điểm giao cắt giữa Quốc lộ 100 với Tỉnh lộ 132, hiện nay, do hạn chế tầm nhìn và độ dốc lớn nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; đầu tư xây dựng một số cống, rãnh thoát nước dọc tuyến đường Quốc lộ 100 đoạn qua bản Khổng Lào và bản Huổi Phặc, xã Khổng Lào; đầu tư rãnh thoát nước qua khu vực dân cư bản Nậm Cung, từ thôn Tây An đến bản Huổi Bảo, xã Mường So, hiện nay, khu vực trên chưa có rãnh thoát nước nên khi mưa lớn xảy ra ngập úng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với việc mở rộng khu vực ngã ba điểm giao cắt giữa Quốc lộ 100 với Tỉnh lộ 132: Hạng mục đã được khắc phục xử lý.

Đối với việc đầu tư xây dựng một số cống, rãnh thoát nước dọc tuyến đường Quốc lộ 100 đoạn qua bản Khổng Lào và bản Huổi Phặc, xã Khổng Lào: Đơn vị nhà thầu quản lý, bảo dưỡng đã đào hạ thấp lòng rãnh để xử lý tình trạng đọng nước cục bộ.

Đầu tư rãnh thoát nước qua khu vực dân cư bản Nậm Cung: Hạng mục đã thi công hoàn thành trong tháng 9/2021.

Đầu tư rãnh thoát nước từ thôn Tây An đến bản Huổi Bảo, xã Mường So:

- Khu vực dân cư bản từ thôn Tây An đến bản Huổi Bảo, xã Mường So có các hệ thống rãnh dọc bê tông xi măng, trong quá trình khai thác người dân đã đổ bê tông tấm đan vào nhà gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của rãnh dọc. Đơn vị quản lý, bảo dưỡng đã đào vét các vị trí rãnh dọc để tăng cường khả năng thoát nước.

- Tại 02 vị trí nút giao Km27+890, Km28+040/ĐT.130 khi mưa lớn có tình trạng ngập úng cục bộ, đã có phương án gia cố bổ sung rãnh hộp có tấm đan để đảm bảo thoát nước cục bộ (thời gian hoàn thành trong tháng 10/2021). Hiện tại trên tuyến ĐT.130 đã có dự án nâng cấp cải tạo từ Km0-Km22, lưu lượng phương tiện chở vật liệu lớn, để không ảnh hưởng an toàn giao thông trên tuyến, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải lập kế hoạch đề nghị chấp thuận đầu tư gia cố rãnh dọc khu vực qua khu dân cư từ thôn Tây An đến bản Huổi Bảo, xã Mường So để xem xét, quyết định trong những năm tiếp theo.

4. Cử tri huyện Mường Tè

4.1. Cử tri xã Bum Nua: Đề nghị xem xét đầu tư kè chắn chống xói mòn, làm kênh mương cánh đồng Nà Pẩu (dài 1.200m), cánh đồng Nà Mạ (dài 700m), cánh đồng Nà Cang, Nà Sản (dài 1,5km); đầu tư thủy lợi cánh đồng Nà Lang, Nà Ít, Nà Pộ để Nhân dân cấy lúa hai vụ/năm, hiện nay chỉ thực hiện được 1 vụ/năm.

Cử tri xã Bum Tở: Đề nghị xem xét đầu tư cầu treo khu Lo Ma Đê qua suối Nậm Pục (dài 50m) để phục vụ cho 73 hộ dân đi qua suối lao động, sản xuất, tránh gây nguy hiểm cho người dân khi qua suối.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đối với kiến nghị của cử tri xã Bum Nua: Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tiến hành khảo sát, thiết kế các tuyến kè và các công trình thủy lợi, tuy nhiên do tổng mức đầu tư lớn (khoảng 50 tỷ đồng) nên hiện tại huyện chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư. Do các công trình trên chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách huyện nên yêu cầu UBND huyện Mường Tè tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn đầu tư một số công trình sau khi bố trí được nguồn vốn.

Đối với kiến nghị của cử tri xã Bum Tờ: Do công trình trên chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách huyện; mặt khác nguồn vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia (giảm nghèo, nông thôn mới,...) giai đoạn 2021 - 2025 chưa được Thủ tướng phân bổ nên trong thời gian tới, yêu cầu UBND huyện Mường Tè tiếp tục nghiên cứu, xem xét đưa công trình trên vào danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia; tiến hành các thủ tục đầu tư sau khi xác định rõ nguồn vốn.

5. Cử tri thành phố Lai Châu**5.1. Cử tri tổ dân phố số 23, phường Đông Phong**

a) Hiện nay, cử tri lo lắng về tình trạng sử dụng thuốc hóa học, phân bón thường xuyên để chăm sóc hoa tại khu vực đầu nguồn Nhà máy nước cung cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân thành phố Lai Châu, đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm có biện pháp giải quyết để đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nội dung này UBND tỉnh đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND khóa XV tại Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 06/8/2021, trước đó UBND tỉnh đã Công văn chỉ đạo số 829/UBND-KTN ngày 05/4/2021 về việc tăng cường quản lý môi trường trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. UBND thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường có trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn, sản xuất, chuyển đổi cây trồng của các hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra, yêu cầu đánh giá việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa và định hướng phát triển cây trồng trên địa bàn, đảm bảo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng được duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

b) Khu đất khoảng 02 ha quây tôn xanh đối diện với Bến xe khách tỉnh và chợ đầu mối phường Đông Phong hiện đang bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng gây lãng phí và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc sử dụng đất đai trên địa bàn phải tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết đô thị được duyệt; quá trình quy hoạch phải tính đến nhu cầu sử dụng hiện tại và trong tương lai (kỳ quy hoạch), nhiều vị trí, khu đất để thu hút đầu tư và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

Đối với khu đất cử tri kiến nghị trên, đã được UBND tỉnh thu hồi, giao cho UBND thành phố quản lý, đưa vào kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 20/5/2020; hiện nay UBND tỉnh đã có Công văn số 2601/UBND-TH 24/8/2021 về việc chấp thuận nghiên cứu khảo sát, đề xuất phương án đầu tư dự án Trung tâm Thương mại và nhà thành phố Lai Châu, trong đó đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần và Đầu tư xây dựng Thành Hưng được phép khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư dự án Trung tâm Thương mại và nhà thành phố Lai Châu.

5.2. Cử tri Tổ 26, phường Đông Phong

Đề nghị quy hoạch và xây dựng khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tại thành phố Lai Châu để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND thành phố đã quy hoạch Cụm tiểu thủ công nghiệp và khu giết mổ tập trung thành phố Lai Châu với diện tích khoảng 08 ha tại xã San Thàng, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 30/8/2021, UBND thành phố đang kêu gọi các nhà đầu tư để thực hiện.

II. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Cử tri các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; ngày 18/6/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBNDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo các Quyết định này, nhiều xã, bản được xác định khu vực I hoặc sẽ được xác định là xã, bản khu vực I (khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã, bản khu vực III, khu vực II. Trong khi đời sống Nhân dân tại các nơi này còn rất nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, nghiên cứu có chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế cho các xã, bản đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng còn khó khăn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngay sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBNDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các chính sách của Trung ương đang triển khai trên địa bàn bị tác động do các xã, bản ra khỏi vùng khó khăn và xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09/7/2021 gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Thực hiện Thông báo số 242-TB/TU ngày 11/10/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh thuộc các xã vùng III chuyển thành xã vùng I theo 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc ban hành.

2. Cử tri huyện Sìn Hồ, huyện Phong Thổ

Đề nghị UBND tỉnh tổ chức các đợt thi tuyển, xét tuyển thăng hạng công chức, viên chức trong ngành Giáo dục, Y tế. Hiện nay nhiều trường hợp công chức, viên chức 02 ngành trên sau khi được đào tạo chưa được thăng hạng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tham mưu tổ chức thi thăng hạng giáo viên cho 996 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, thăng hạng y tế cho 241 viên chức ngành Y tế. Năm 2020, do tình hình dịch Covid-19 nên UBND tỉnh chưa tổ chức thăng hạng cho ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2093/UBND-TH ngày 20/7/2021 về việc rà soát, tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021, trong đó giao Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức xong trước ngày 30/11/2021.

Đối với giáo viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, ngày 02/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập. UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu văn bản hướng dẫn xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập theo quy định. Sau khi giáo viên được xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập theo Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì tham mưu văn bản hướng dẫn thăng hạng cho giáo viên theo quy định.

Đối với ngành y tế: Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc ban hành đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tỉnh Lai Châu năm 2021.

Đối với các ngành còn lại: Sở Nội vụ đang tổng hợp, thẩm định hồ sơ tham mưu UBND tỉnh đề án tổ chức thăng hạng cho viên chức các ngành: văn thư, thông tin và truyền thông.

3. Cử tri xã Mường Mít, huyện Than Uyên

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ cho các Tổ tự quản phòng chống Covid-19 tại các thôn, bản.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về chế độ phụ cấp chống dịch đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tại Điều 2, Nghị quyết số 16/NQ-CP quy định nội dung và mức chi theo nhóm công việc cụ thể. Do đó, Tổ tự quản phòng chống Covid 19 tại các thôn, bản khi tham gia phòng chống dịch theo các nhóm quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 16/NQ-CP thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch tương ứng theo nhóm đó. Nguồn kinh phí chi trả: Thực hiện theo Văn bản số 557/UBND-TH ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

4. Cử tri xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn

Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ bổ sung cho lực lượng công an xã như: chi thường xuyên, hỗ trợ văn phòng phẩm... để thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã giao dự toán cho Công an tỉnh để thực hiện hỗ trợ tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền 1.922 triệu đồng.

Về kinh phí xăng, dầu: Công an tỉnh đã triển khai, thực hiện kế hoạch số 303/KH-CAT-PH10, ngày 19/01/2021 về việc kế hoạch phân bổ xăng dầu năm 2021 cho các đơn vị và đã cấp cho Công an các xã.

Về văn phòng phẩm: Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng mua các trang thiết bị, văn phòng phẩm cần thiết phục vụ công tác cho toàn bộ lực lượng Công an xã và có thông báo số 441/CV-PH10, ngày 15/7/2021 về việc thông báo cấp văn phòng phẩm cho Công an các xã. Hiện, 08/08 Công an các huyện, thành phố đã tiếp nhận các văn phòng phẩm. Đối với Công an xã Nậm Chà, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Nậm Nhùn triển khai cấp phát cho Công an các xã trên địa bàn. Kết quả Công an xã đã nhận đủ số kinh phí được Công an tỉnh bố trí về qua Công an huyện Nậm Nhùn.

5. Cử tri xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, miễn giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp chuyển sang đất ở) cho Nhân dân bản Sùng Chô, Lùng Thàng, Hời Lùng, Sin Páo Chải (các bản đã di chuyển từ trên cao xuống định cư gần đường Quốc lộ). Nếu áp theo giá nhà nước, Nhân dân không có khả năng thực hiện do đời sống và thu nhập vẫn còn khó khăn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 13/9/2021, Chi Cục Thuế khu vực Thành phố - Tam Đường phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã Sùng Phài họp thống nhất giải quyết ý kiến của cử tri lên quan đến việc xem xét, miễn giảm chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhân dân 04 bản thuộc xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thì các hộ ở 04 bản Sùng Chô, Lùng Thàng, Hồi Lùng, Sin Páo Chải đã được UBND huyện Phong Thổ (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) khi chuyển từ trên cao xuống khu vực gần quốc lộ 4D (trong đó về cơ bản các hộ này đã được Nhà nước công nhận diện tích đất ở trong hạn mức và không phải nộp tiền sử dụng đất là 400m²); đối với những trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận (nay mới có đơn xin cấp GCNQSDĐ) thì làm hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về tiền thu sử dụng đất. Căn cứ vào vào hồ sơ, từng trường hợp cụ thể, nếu đủ điều kiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, các phòng ban thuộc thành phố sẽ phối hợp xem xét thực hiện, miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

III. LĨNH VỰC KHÁC**1. Cử tri xã Tà Hùra, huyện Than Uyên**

Đề nghị UBND tỉnh xem xét phân cấp mua sắm trang thiết bị để kịp thời, chủ động hơn trong công việc.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về phân cấp mua sắm trang thiết bị: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo Khoản 3, Điều 3, Chương II, Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định “Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc các đơn vị cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cấp huyện (*sau đây gọi là đơn vị cấp huyện*) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mua sắm tài sản khác có giá trị dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm đến 100 triệu đồng cho một gói mua sắm gồm nhiều loại tài sản”. Đề nghị UBND xã thực hiện đảm bảo theo quy định.

2. Cử tri thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè

Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho chuyển đổi những khoảnh rừng là rừng tạp, không có giá trị kinh tế sang trồng rừng sản xuất để Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện Mường Tè và UBND thị trấn Mường Tè làm việc với cử tri (ông Đào Văn Du, địa chỉ: khu phố 7, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè) để làm rõ nội dung kiến nghị, đồng thời kiểm tra thực tế tại thực địa các vị trí, diện tích rừng đề nghị cho phép chuyển đổi (gồm các lô 8, 19 khoảnh 3; lô 25 khoảnh 6 tiểu khu 154 thị trấn Mường Tè). Kết quả kiểm tra cho thấy các lô rừng đề nghị chuyển đổi đều có độ tàn che >0,3; số lượng cây gỗ có phẩm chất tốt >50 cây/ha.

Đối chiếu nội dung kiến nghị của cử tri với kết quả kiểm tra tại thực địa và theo quy định của pháp luật thì các lô rừng trên đã đủ điều kiện công nhận là rừng, đã được chi trả dịch vụ môi trường rừng do đó đề nghị giữ nguyên hiện trạng để bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, đảm bảo độ che phủ rừng, phát triển rừng bền vững theo hướng đa mục đích.

Sau khi nắm bắt được quy định của pháp luật và kết quả kiểm tra thực tế tại thực địa, ông Đào Văn Du đã đồng ý, thống nhất với nội dung làm việc và không có ý kiến kiến nghị thêm.

3. Cử tri các xã Mường So, Nậm Xe, Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ; xã Bum Nura, huyện Mường Tè A Hải

Đề nghị UBND tỉnh đánh giá tác động của việc xây dựng công trình thủy điện trên địa bàn xã Nậm Bùm II, xã Bum Nura, huyện Mường Tè; thủy điện Nậm So II, Nậm Xe II, xã Nậm Xe và thủy điện Pa Vây Sủ, huyện Phong Thổ làm ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công trình thủy điện Nậm Bùm 2, Nậm Xe 2, Nậm So 2 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đảm bảo theo đúng quy định.

Từ ngày 19/7/2021- 22/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra Chủ đầu tư các công trình thủy điện trong việc khắc phục các tồn tại, hạn chế về tài nguyên và môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy các Chủ đầu tư đã có những hành vi thực hiện không đúng trong việc chấp hành các quy định về tài nguyên môi trường¹. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương xác định nguyên nhân vi phạm và có phương án khắc phục.

Các chủ đầu tư đã tiến hành khắc phục, kết quả như sau:

- Đối với thủy điện Nậm Bùm 2 đã thực hiện xong việc phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt bản Vàng Bâu xã Mường So, huyện Phong Thổ; thống nhất phương án giải quyết kiến nghị về ảnh hưởng đến nước canh tác trên cánh đồng Đon Khang của các hộ dân bản Nà Hừ 2 xã Bum Nura, huyện Nậm Nhùn; đang triển khai thực hiện kè chân bãi thải số 02.

¹ Thủy điện Nậm Bùm 2 chưa kè chân bãi thải số 2 thuộc xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; thủy điện Nậm Xe 2 các mốc thể hiện ranh giới sử dụng đất khu vực nhà điều hành được khôi phục là cọc tre, gỗ; thủy điện Nậm So 2 sườn bãi thải khu vực hầm phụ số 1 chưa được gia cố (tạo tầng, bờ dốc sườn tầng) để hạn chế tối đa việc trượt lở đất đá thải.

- Đối với thủy điện Nậm Xe thực hiện xong việc thay cọc tre, gỗ bằng cọc bê tông đúng quy cách đối với các mốc thể hiện ranh giới sử dụng đất khu vực nhà điều hành; phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt bản Vàng Bâu xã Mường So, huyện Phong Thổ. Công ty đang phối hợp UBND xã Nậm Xe kiểm tra, xác minh nguyên nhân nứt nhà dân tại Bản Mán 1, Bản Mán 2 để có phương án hỗ trợ cho nhân dân trong trường hợp ảnh hưởng do thi công dự án gây ra.

- Đối với thủy điện Nậm So 2 đã khắc phục xong các tồn tại hạn chế do quá trình thi công thủy điện Nậm So 2 gây ra ảnh hưởng đến môi trường.

B. VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI HỌND TỈNH KHÓA XV (theo Công văn số 501/HĐND-VP ngày 22/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh)

I. VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

1. Cử tri huyện Nậm Nhùn

1.1. Cử tri bản Trung Chải, xã Trung Chải: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng di chuyển vị trí thoát nước đường Pa Tần - Mường Tè đoạn qua bản Trung Chải, xã Trung Chải vì vào mùa mưa, nước xả thẳng vào đầu kênh mương làm hỏng kênh mương và đường nước dẫn vào ruộng của gia đình ông Vàng A Súa, hiện nay gia đình không có nước để sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 27/10/2021, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với HĐND, UBND, các phòng ban chuyên môn huyện Nậm Nhùn; HĐND, UBND xã Trung Chải và hộ gia đình ông Vàng A Súa tiến hành kiểm tra thực địa hiện trường tại vị trí công theo nội dung kiến nghị, cụ thể:

- Kiểm tra thực địa phía hạ lưu nhận thấy có khe địa hình tự nhiên, tại đây hộ dân Vàng A Súa vẫn đang lấy nước phục vụ sản xuất bình thường (nước được lấy từ các khe nước bên cạnh, dẫn nước bằng đường ống HDPE qua vị trí lòng khe phía taluy âm Km347+150/QL.4H và đoạn mương đất vẫn có nước chảy), không có hiện tượng mất nước để phục vụ sản xuất như kiến nghị của gia đình. Khoảng cách vị trí mương dẫn nước này có chênh cao khoảng 200m và khoảng cách từ hạ lưu cống đến vị trí mương nước khoảng 500m và đến vị trí ruộng của gia đình khoảng 1000m.

1.2. Cử tri bản Nậm Pồ, xã Nậm Mạnh: UBND tỉnh quan tâm, sớm mở đường giao thông, kéo điện, đầu tư đường nước sạch và sắp xếp dân cư cho Nhân dân bản Nậm Pồ, xã Nậm Mạnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong những năm qua UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết các kiến nghị và mong muốn chính đáng của cử tri. Đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn rà soát kiểm tra thực tế và sự cần thiết đầu tư theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách huyện để thực hiện.

Riêng đối với kiến nghị về việc kéo đường điện: Bản Nậm Pồ, xã Nậm Mạnh nằm trong Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 (nội dung này đã trả lời tại mục 1, phần I, phần A của Báo cáo).

1.3. *Cử tri xã Mường Mò: UBND tỉnh đầu tư làm mặt bằng và đường vào bãi nghĩa địa cho các bản: Mường Mò 1, Nậm Khao, bản Cang, xã Mường Mò.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Do các công trình trên chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách huyện; mặt khác nguồn vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia (giảm nghèo, nông thôn mới,...) giai đoạn 2021 - 2025 chưa được Thủ tướng phân bổ nên trong thời gian tới, yêu cầu UBND huyện Nậm Nhùn tiếp tục nghiên cứu, xem xét đưa công trình trên vào danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia; tiến hành các thủ tục đầu tư sau khi xác định rõ nguồn vốn.

2. Cử tri huyện Phong Thổ

2.1. *Cử tri xã Sì Lở Lầu: Hiện nay Trạm y tế của xã đã được xây mới và đưa vào sử dụng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế bàn giao cơ sở vật chất của Trạm y tế cũ cho chính quyền địa phương để sử dụng sang mục đích khác, tránh gây lãng phí.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Phong Thổ kiểm tra, rà soát đối với các Trạm y tế không sử dụng để điều chuyển cho huyện quản lý, sử dụng. Hiện tại Sở Y tế và UBND huyện Phong Thổ đang hoàn thiện, bổ sung hồ sơ tài sản theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, để báo cáo trình UBND tỉnh điều chuyển tài sản theo quy định.

2.2. *Cử tri xã Pa Vây Sừ: Quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Đào San - Sì Lở Lầu năm 2020, đoạn qua xã Pa Vây Sừ, đơn vị thi công đã lắp 3 cống dẫn nước qua đường (đoạn qua xã Pa Vây Sừ) làm ảnh hưởng đến nước sản xuất của người dân bản Pờ Xa; 01 vị trí đơn vị thi công đã khắc phục xong, 02 vị trí còn lại, đơn vị thi công lắp ống dẫn nước có đường kính nhỏ, ko đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa, đảm bảo nước sản xuất cho Nhân dân bản Pờ Xa.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 11/10/2021, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với UBND xã Pa Vây Sừ và Công ty Cổ phần xây dựng công trình 389 (đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường) tiến hành kiểm tra thực địa, cụ thể:

Hiện trạng 02 vị trí cống Km41+050 và Km42+180 đã được khắc phục và đảm bảo thoát nước bình thường. Một vị trí cống Km40+980, phần cống cũ do mưa lũ năm 2021 đã làm tắc cống (đất, cát lấp). Để khắc phục, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường tiến hành thông cống, đến nay cống đã được thông và đảm bảo thoát nước bình thường.

2.3. *Cử tri xã Mô Sĩ San: Quá trình thi công thủy điện Tả Páo Hồ làm ảnh hưởng đến diện tích sản xuất của gia đình ông Tần Chín Phàng, bản Tân Sáo Phìn. Năm 2018, Ban Quản lý dự án Thủy điện Tả Páo Hồ đã lên phương án đền bù nhưng gia đình ông Tần Chín Phàng chưa nhất trí với mức đền bù. Đến nay việc giải quyết đền bù vẫn chưa thực hiện xong, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm việc đền bù cho người dân.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Phong Thổ phối hợp với chủ đầu tư dự án thủy điện Tả Páo Hồ giải quyết dứt điểm việc đền bù cho người dân.

2.4. *Cử tri các xã huyện Phong Thổ:*

a) *Đề nghị UBND tỉnh đầu tư làm đường tuần tra biên giới đối với các xã của huyện Phong Thổ chưa có đường tuần tra, đầu tư đường ra biên giới để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tuần tra, bảo vệ biên giới.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong những năm qua UBND tỉnh đã quan tâm đưa vào kế hoạch trung hạn để đầu tư xây dựng các tuyến đường phục vụ công tác quản lý, tuần tra, bảo vệ biên giới và nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện phong Thổ nói riêng: Tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế, đối với những địa bàn chưa được đầu tư, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo.

b) *Các xã biên giới đều thành lập các Tổ tự quản đường biên, Tổ tự quản mốc giới, Tổ tự quản ANTT, các tổ tự quản đã tích cực cùng với lực lượng biên phòng tham gia quản lý đường biên, cột mốc và giữ gìn trật tự thôn bản khu vực biên giới góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tuy nhiên không có chính sách đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu có chính sách động viên khuyến khích các tổ tự quản hoạt động và chỉ đạo cho các Tổ tự quản được tham gia phát quang đường biên, thông tầm nhìn biên giới để được hưởng nguồn kinh phí phát quang đường biên, thông tầm nhìn biên giới tạo thêm thu nhập gắn với hoạt động bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn ANTT đạt hiệu quả.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Từ năm 2018 nguồn kinh phí triển khai phát quang đường biên giới và đường thông tầm nhìn biên giới đã giao cho UBND các huyện biên giới thực hiện. UBND tỉnh sẽ giao các huyện rà soát đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phù hợp thực tế.

c) *Có ý kiến với Công ty Điện lực Lai Châu quan tâm kéo điện lưới Quốc gia đến các nhóm hộ trên địa bàn các xã: Vàng Ma Chải, Bản Lang, Sin Suối Hồ, Huổi Luông, Mường So, Mù Sang...Hiện nay, nhiều nhóm hộ tự kéo đường điện với khoảng cách xa, không đảm bảo an toàn; kiểm tra, khắc phục các cột điện có nguy cơ bị sạt lở, gãy, đổ do mưa, lốc tại xã Huổi Luông.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Qua xác minh thực tế và báo cáo của Điện lực Phong Thổ, hiện tại nhân dân tại các điểm bản trên đang sử dụng điện lưới Quốc gia, hầu hết là những nhóm hộ dân, sinh sống rải rác dọc đường dân sinh, nhóm hộ dân này sống nhỏ lẻ, khoảng cách từ trung tâm bản đã có điện đến chỗ các hộ dân hiện tại đang sinh sống khoảng cách xa, khó khăn trong việc cấp điện.

Theo Quy định của Luật Điện lực thì phần đường dây từ sau công tơ điện về các hộ sử dụng điện là thuộc phần tài sản của khách hàng, do khách hàng đầu tư và có trách nhiệm quản lý, bảo quản. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp cùng với chính quyền địa phương đầu tư kéo điện đến nhiều bản, nhóm hộ, trong thời gian tới Công ty Điện lực Lai Châu sẽ tiếp tục đầu tư kéo điện đến các bản, nhóm hộ chưa có điện. Đề nghị UBND các huyện vận động nhân dân nên sinh sống tập trung bám bản để được thụ hưởng các điều kiện tốt hơn.

3. Cử tri các xã, thị trấn huyện Sìn Hồ

3.1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bưu điện tỉnh thanh lý Điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn (hiện nay hoạt động không hiệu quả, nhiều nơi đã ngừng hoạt động nhiều năm nay), trả lại đất cho huyện để làm các công trình phúc lợi xã hội.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Huyện Sìn Hồ hiện có 20 điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) đang hoạt động. Để duy trì hoạt động các điểm BĐVHX đến nay Bưu điện tỉnh Lai Châu đang tiến hành sửa chữa 4 điểm BĐVHX (Tủa Sin Chải, Làng Mô, Tả Ngảo, Lùng Thàng).

Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thì Xã đạt tiêu chí nông thôn mới về thông tin và truyền thông, phải đáp ứng 4 điều kiện, trong đó có tiêu chí Xã có điểm phục vụ bưu chính. Đồng thời, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ có giao năm 2021 là 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Do đó, việc thanh lý các điểm Bưu điện văn hóa xã, thị trấn là không phù hợp với chủ trương của Chính phủ.

Để các điểm Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Sìn Hồ nói riêng hoạt động hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, yêu cầu Bưu điện tỉnh rà soát, xây dựng phương án hoạt động hiệu quả, tránh lãng phí các điểm Bưu điện văn hóa xã.

3.2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế xã, thị trấn để phục vụ công tác khám, chữa bệnh ở tuyến xã, nhất là trang thiết bị, dụng cụ y tế.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Giai đoạn 2011-2015 các trạm y tế trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được bổ sung trang thiết bị 60-70% danh mục theo quy định danh mục trang thiết bị y tế trạm y tế xã có bác sỹ. Hàng năm có bổ sung thêm một số y dụng cụ phục vụ cho công tác khám chữa bệnh thay thế các dụng cụ hư hỏng. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tổng hợp nhu cầu bổ sung đề xuất mua sắm bổ sung năm 2022. Mặt khác Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế đã có kế hoạch bổ sung một số trang thiết bị y tế cho 06 trạm y tế trên địa bàn huyện Sìn Hồ năm 2021.

4. Cử tri xã Mường Than, huyện Than Uyên

UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh mương do Công ty quản lý đã bị hỏng, xuống cấp (Đoạn gần cống chào bản Ên Luông phía bên trái từ quốc lộ 32 vào bản dài 1.200m; đoạn kênh mương cánh đồng trước nhà bà Tuấn Văn bản Sen Đông dài 220m; đoạn kênh từ nhà ông Cẩm Văn Hương đến khu ruộng nhà ông Lò Văn Yên).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Thủy nông đã rà soát hiện trạng tổng thể các hạng mục thuộc công trình thủy lợi Nà Khảm, Cẩm Chung thuộc xã Mường Than: Tuyến kênh dài 1.200m đã được địa phương đầu tư 2 giai đoạn, hiện tại chỉ còn 13m kênh đất cuối tuyến để kết nối với cống qua đường QL 32. Hai tuyến kênh còn lại chưa được đầu tư, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên trước mắt Công ty lập kế hoạch lựa chọn kiên cố 220m kênh nội đồng đã được thống nhất với UBND xã Mường Than.

5. Cử tri huyện Mường Tè

5.1. Cử tri xã Tà Tổng: *UBND tỉnh tiếp tục bố trí ngân sách hỗ trợ làm nhà văn hóa bản, hiện nay một số bản có sổ hộ, sổ khẩu lớn nhưng chưa có nhà văn hóa cộng đồng nên rất khó khăn khi tổ chức hội họp (bản Nậm Dính trên 100 hộ, 1.300 khẩu).*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Giai đoạn 2016 - 2020, nhà văn hóa xã, bản được đầu tư, hỗ trợ xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau như: Nguồn các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện Quyết định số 241-QĐ/TU ngày 30/09/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành Đề án nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020, nguồn cân đối ngân sách các huyện,... Thực hiện Kết luận số 244-KL/TU ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các huyện rà soát đưa vào kế hoạch giai đoạn 2021- 2025 để đầu tư.

5.2. *Cử tri Pa Vệ Sủ: UBND tỉnh xem xét bố trí vốn để sắp xếp ổn định dân cư cho 3 bản Xà Phìn, Phí Chi A, Khoang Thèn, hiện nay 3 bản này nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cơ quan chuyên môn của Sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Mường Tè, UBND xã Pa Vệ Sủ kiểm tra hiện trạng 03 bản Xà Phìn, Phí Chi A, Khoang Thèn và trao đổi tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong bản với kết quả như sau:

- Bản Phí Chi A mặt bằng không ổn định, địa chất rời rạc chủ yếu là đất pha cát, độ dốc lớn có nguy cơ sạt lở cao, nhân dân có nguyện vọng di chuyển đến sinh sống ở vị trí mới để ổn định lâu dài. Do vậy, việc sắp xếp ổn định dân cư bản Phí Chi A là cần thiết. Vị trí mặt bằng dự kiến được xác định tại khu vực sườn đồi giáp với ranh giới với bản Nậm Cùm xã Bum Nưa trùng với diện tích rừng tự nhiên. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm vị trí phù hợp với điều kiện thực tế, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

- Đối với nhóm dân cư bản Xà Phìn với 12 hộ/71 nhân khẩu (dân tộc La Hủ) sinh sống dọc ven suối Nậm Sì Luồng có độ dốc lớn; địa chất rời rạc đất pha cát, có nguy cơ sạt lở, lũ quét xuống suối cao. Việc sắp xếp dân cư nhóm hộ bản Xà Phìn là cần thiết. Dự kiến phương án di chuyển lên xen ghép với bản Xà Phìn để ổn định tập trung. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè bố trí kinh phí để hỗ trợ di chuyển xen ghép.

- Về sắp xếp ổn định dân cư nhóm hộ bản Khoang Thèn. Tại bản có công trình thủy điện đang xây dựng, dự kiến hầm thủy điện nằm dưới trung tâm khu dân cư của Bản. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện chỉ đạo các phòng ban của huyện, UBND xã Pa Vệ Sủ làm việc với Công ty thủy điện Nậm Xí Lùng đánh giá xác định mức độ ảnh hưởng, trách nhiệm liên quan (nếu có) và xây dựng phương án di chuyển sắp xếp cho các hộ dân.

5.3. *Cử tri xã Ka Lăng:*

a) *UBND tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống kè kiên cố bảo vệ khu dân cư cho bản Lé Ma, hiện nay suối Nậm Lăn chảy quanh bản Lé Ma có nhiều vị trí bị xói lở, nguy cơ nước lũ cuốn vào bản là rất cao.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè kiểm tra đánh giá hiện trạng khu dân cư bản Lé Ma và vị trí bị xói lở mà cử tri kiến nghị đầu tư hệ thống kè chống xói lở bảo vệ bản. Kết quả kiểm tra cho thấy hàng năm do mưa lũ đã gây ra hiện tượng xói lở bờ suối và có nguy cơ cao xảy ra lũ quét vào bản, vì vậy về lâu dài việc đầu tư kè để chống xói lở, bảo vệ bản là cần thiết. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư dự án rất lớn, khoảng 20 tỷ đồng, hiện tại huyện chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo huyện nghiên cứu đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn tới.

b) Hiện nay Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu đang quản lý 03 công trình thủy lợi của xã (thủy lợi Mé Gióng, Hu Tru, Nậm Lăn) nhưng cách quản lý chưa hiệu quả, riêng thủy lợi Nậm Lăn đã tu sửa, nạo vét nhiều lần nhưng không đảm bảo nước tưới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu cải tạo, nâng cấp kênh mương Nậm Lăn để có đủ nước canh tác cho nhân dân sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Thủy nông đang quản lý 03 công trình thủy lợi thuộc địa bàn xã Ka Lăng gồm: Mé Gióng, Ka Lăng (Hu Tru) và Nậm Lăn. Năm 2021 Công ty đã tiến hành sửa chữa, khắc phục mưa lũ, trong quá trình quản lý đã có xác nhận của UBND xã với Công ty các công trình đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.

Kiến nghị sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Nậm Lăn: Công ty đã lập đề xuất chủ trương đầu tư. UBND tỉnh sẽ xem xét cân đối theo khả năng ngân sách của tỉnh.

5.4. *Cử tri xã Mù Cả: Bản Mù Cả, bản Tè Xá, xã Mù Cả có một số dãy nhà của người dân nằm phía trên tà luy đường thuộc Quốc lộ 4H (Pắc Ma - Mường Nhé) có nguy cơ sạt lở cao, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét bố trí sắp xếp mặt bằng mới hoặc đầu tư hệ thống kè chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cơ quan chuyên môn của Sở phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Tè, UBND xã Mù Cả kiểm tra hiện trạng các hộ nằm ở vị trí có nguy cơ sạt lở của 02 bản Mù Cả và bản Tè Xá. Qua kiểm tra cho thấy:

- Với bản Tè Xá do ảnh hưởng các đợt mưa lớn, năm 2018 đã xảy ra sạt lở ở một số vị trí đầu bản. Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, UBND huyện Mường Tè đã giao các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành khảo sát, lập phương án cắt cơ và hệ thống kè chống sạt lở. Hiện tại có 05 hộ dân bị ảnh hưởng do nước chảy vào nền nhà từ trên đồi mỗi khi có mưa lớn vì chưa có hệ thống rãnh thoát nước. Để Nhân dân yên tâm ổn định tại chỗ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè nghiên cứu bố trí kinh phí để đầu tư hệ thống rãnh thoát nước cho nhân dân.

- Đối với bản Mù Cả có 01 hộ làm nhà sát taluy âm trên tuyến Quốc lộ 4H có nguy cơ sạt lở và 01 hộ có hiện tượng vết nứt lún nền, tuy nhiên đã trải qua 3 đến 4 năm đã cơ bản ổn định. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện thực hiện di chuyển xen ghép trong nội bản và 02 hộ cũng đã đồng thuận tự di chuyển.

5.5 *Cử tri xã Thu Lũm: Việc duy tu, bảo dưỡng đường tuần tra biên giới trước đây giao cho xã, xã thuê người dân thực hiện nên rất thuận, người dân vừa có thu nhập vừa giúp cho xã thực hiện được nhiệm vụ bảo dưỡng đường tuần tra biên giới. Tuy nhiên, theo quy định mới, việc bảo dưỡng đường tuần tra biên giới phải qua đấu thầu của các doanh nghiệp nên người dân địa phương mất việc làm hoặc có đi làm thuê cho doanh nghiệp nhưng thu nhập thấp, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu giao về cho xã quản lý, điều hành nguồn kinh phí như trước đây.*

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2017-2020, thì sự nghiệp kinh tế thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện. Mặt khác, đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện có chiều dài 74,4km thuộc cấp huyện quản lý, do đó nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế (duy tu, bảo dưỡng đường tuần tra biên giới) hàng năm được giao cho cơ quan cấp huyện thực hiện. Trước đây đã bàn giao về cho xã quản lý nhưng có vướng mắc trong thủ tục thanh, quyết toán đã được thanh tra, kiểm toán nêu ra yêu cầu quản lý nguồn và thanh, quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

II. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Cử tri huyện Nậm Nhùn

1.1. Cử tri xã Nậm Chà: Hiện nay lưới điện từ cầu Pa Mô (cầu 43) bản Tông Pít - xã Mường Mô vào Nậm Chà đã được thực hiện xong, các cột chôn vào diện tích đất sản xuất của Nhân dân nên ảnh hưởng đến đất sản xuất của các hộ dân bản Phiêng Làn, Huổi Sỏ, Táng Ngá, Nậm Chà nhưng chưa được đền bù, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Điện lực Lai Châu đo đạc, kiểm đếm kịp thời đền bù số diện tích đất sản xuất cho Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện tại việc giải quyết hỗ trợ bồi thường đền bù cho các công trình điện bị ảnh hưởng của các hộ dân tại xã Mường Mô, xã Nậm Nậm Chà, Công ty Điện lực Lai Châu nỗ lực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nậm Nhùn để giải quyết. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nậm Nhùn đã trình lên UBND huyện Nậm Nhùn phương án đền bù giải phóng mặt bằng, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ tiến hành chi trả sau khi phương án được phê duyệt.

1.2. Cử tri Trường Tiểu học xã Mường Mô: Theo thông tư 17/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018, quy định các trường tiểu học vùng khó khăn được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 phải có tỷ lệ từ 50% trở lên giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (thạc sỹ), đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đào tạo và liên kết mở lớp tại huyện để giáo viên tham gia học nâng cao trình độ theo quy định.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hàng năm Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành giáo dục dựa trên quy hoạch, kế hoạch và nhu cầu của các cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 410/BGDĐT-CDĐH ngày 14/02/2020 đã bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDDH ngày 28/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ từ năm 2020; Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ việc mở lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ chỉ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo trình độ thạc sĩ do vậy tỉnh Lai Châu không đủ điều kiện để thực hiện việc liên kết mở lớp Thạc sĩ tại tỉnh.

2. Cử tri xã Mù Sang, huyện Phong Thổ

Quá trình xây dựng kế tại mốc 69 ảnh hưởng đến diện tích đất ruộng của một số hộ gia đình. Cử tri đã kiến nghị 4 lần đến nay chưa được giải quyết, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, sớm chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương quyết toán dự án để bố trí vốn còn lại chi trả cho các hộ dân.

3. Cử tri thành phố Lai Châu

3.1. Cử tri phường Quyết Tiến: UBND tỉnh xem xét hỗ trợ giá chè cho người nông dân và hỗ trợ vốn cho công ty chè. Hiện nay công ty chỉ thu mua với giá 3.500 đ/kg và chưa có tiền trả cho người nông dân, trong thời gian tới giá thu mua có thể thấp hơn; trong khi đó giá phân bón hiện nay 1.400.000 đồng/tạ, cao hơn 680.000 đồng/tạ so với năm 2020 (720.000 đồng/tạ). Vì vậy người nông dân khó có thể yên tâm đầu tư tốt cho cây chè.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản nói chung, sản phẩm chè nói riêng của tỉnh gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến chè búp tươi trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng sản phẩm chè khô, chưa được tiêu thụ, dẫn đến giá thu mua chè búp tươi giảm. Tuy nhiên, tỉnh không có chính sách hỗ trợ giá chè cho người nông dân, nên không có cơ sở để hỗ trợ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tiêu thụ sản phẩm chè thành phẩm, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm chè thành phẩm và giá thu mua chè búp tươi. UBND tỉnh đã có Văn bản 3265/UBND-KTN, ngày 12/10/2021 kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương bổ sung các mặt hàng chủ lực của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, trong đó có sản phẩm chè khô. Ngày 21/10/2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các ngành và một số doanh nghiệp sản xuất chè trên địa bàn đã xuống làm việc với Bộ Ngoại giao đề nghị Bộ hỗ trợ kết nối với các thị trường, doanh nghiệp các nước trực tiếp nhập khẩu chè của tỉnh như: Thị trường Trung Đông, Châu Phi, Trung Quốc, Đài Loan... Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có sản phẩm chè, góp phần nâng cao giá trị chè thành phẩm và giá thu mua chè búp tươi.

3.2. Cử tri phường Đông Phong: UBND tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lai Châu sớm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ban hành một số văn bản triển khai thực hiện như: Công văn số 199/LCH-THNS&KSNB, ngày 13/3/2020 về việc phối hợp tuyên truyền, trong đó đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương các huyện, thành phố, đặc biệt là các cơ quan truyền thông phối hợp tuyên truyền nội dung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN đến người dân và doanh nghiệp biết; Công văn số 271/LCH-THNS&KSNB, ngày 08/4/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ tháng về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo; Thông báo số 302/TB-LCH, ngày 17/4/2020 về thiết lập đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN; Công văn số 304/LCH-THNS&KSNB ngày 17/4/2020 về việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng, đồng thời ngày 23/4/2020 đã tổ chức làm việc trực tiếp để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra và giám sát các chi nhánh ngân hàng thương mại triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

4. Cử tri huyện Mường Tè

4.1. Cử tri xã Tá Bạ: UBND tỉnh sớm hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (*Hướng dẫn số 2168/HD-SGDĐT ngày 15/10/2021*).

4.2. Cử tri bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng: UBND tỉnh xem xét cho các hộ ở bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng được ở lại tỉnh Lai Châu không chuyển sang huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay theo hồ sơ, bản đồ 364-CT thì toàn bộ dân cư của bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng đang sinh sống và canh tác trên diện tích khoảng 467,8 ha gồm: 2,8 ha đất ở, 464,9 ha đất canh tác thuộc địa giới xã Huổi Léch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND hai tỉnh đã tổ chức hiệp thương, thống nhất giữ nguyên đường địa giới hành chính, đối với các bản đang nằm trên địa giới xã Huồi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên thì tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển khẩu sang tỉnh Điện Biên quản lý để thuận lợi cho hai tỉnh trong quản lý địa giới hành chính, quản lý dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời chính quyền hai tỉnh có điều kiện để thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo đối với người dân. Do vậy, đề nghị nhân dân bản Nậm Ngà chấp hành theo chủ trương giải quyết địa giới hành chính mà UBND hai tỉnh đã thống nhất.

4.3. Cử tri xã Thu Lũm: Đối với các xã biên giới, trước đây có Chương trình 120 của Chính phủ và chính sách theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh hỗ trợ 500 triệu/năm/xã để thực hiện những vấn đề phát sinh, tuy nhiên đến nay các chương trình và chính sách trên hết giai đoạn, trong khi các xã biên giới còn rất nhiều khó khăn, đề nghị UBND tỉnh xem xét có một số chính sách đặc thù riêng cho các xã biên giới.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các xã biên giới. Nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh tiếp tục lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, đề án để hỗ trợ các xã biên giới.

III. LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri huyện Phong Thổ

1.1. Cử tri xã Khổng Lào: UBND tỉnh có ý kiến với Công ty Cao su Lai Châu công khai, minh bạch sản phẩm mủ cao su đối với từng diện tích góp đất của người dân làm cơ sở giám sát việc chi trả tiền tham gia góp đất trồng cao su đối với Công ty.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về phương án phân chia sản phẩm giữa các Công ty Cổ phần cao su và người dân tham gia góp đất trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và tỉnh Lai Châu thống nhất tại Biên bản thỏa thuận số 2947/BB-CSVN, ngày 14/12/2011 (tỷ lệ chia sản phẩm là 10% trên sản lượng vườn cây khi khai thác trước vận chuyển và chế biến. Số sản phẩm được Công ty mua theo giá thỏa thuận). Để triển khai thực hiện, tỉnh Lai Châu đã cụ thể hóa nội dung Biên bản thỏa thuận tại Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại khoản 6, Điều 7 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND quy định các Công ty Cổ phần cao su có trách nhiệm “chủ trì phối hợp với UBND huyện, xã công bố công khai các chính sách của doanh nghiệp về trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác cao su, phân chia sản phẩm tới người dân tham gia phát triển cao su”. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Phong Thổ làm việc với Công ty cổ phần Cao su Lai Châu về nội dung thực hiện công khai, minh bạch sản phẩm mủ cao su đối với từng diện tích người dân đã tham gia góp đất, để người dân biết và giám sát việc chi trả tiền phân chia sản phẩm của Công ty theo kiến nghị của cử tri.

1.2. Cử tri một số xã thuộc huyện Phong Thổ: Hiện nay, nhiều địa điểm đang tập kết Mủ cao su của Công ty Cao su Lai Châu tại các xã thuộc huyện Phong Thổ ở gần khu dân cư, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cao su Lai Châu quy hoạch các điểm tập kết Mủ cao su xa nơi tập trung dân cư của các xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND huyện Sìn Hồ kiểm tra, giải quyết; UBND huyện Sìn Hồ có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, yêu cầu Công ty Cao su thực hiện nội dung đã thống nhất làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện; việc tập kết mủ cao su phải đảm bảo theo quy định và không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực.

2. Cử tri xã Mường Than, huyện Than Uyên

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm các hộ gia đình vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông ở khu vực chợ xã Mường Than (khu vực cổng trụ sở xã) đã được Thanh tra giao thông lập biên bản nhiều lần nhưng chưa có xử lý triệt để (hiện nay có nguy cơ cao về mất an toàn giao thông).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Để lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ; đảm bảo lòng, lề đường, hè phố thông thoáng tạo cảnh quan đô thị. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với UBND xã Mường Than, Công ty Cổ phần QL&XD cầu đường 3 tỉnh Lai Châu thực hiện giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, đất của đường bộ và hành lang an toàn giao thông khu vực Chợ Mường Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên (từ Km347+450 ÷ Km347+650, QL.32). Kết quả đạt được:

- Trong 02 ngày 16/9 và 17/9/2021 tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ đến 112 hộ dân sinh sống, buôn bán; vận động các hộ dân vi phạm tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, kết quả có 04 hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm; 10 hộ dân ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Ngày 20/9/2021 tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm (Cắt bỏ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, đục bỏ bê tông...) của 06 hộ dân vi phạm.

Sau khi giải tỏa xong các trường hợp vi phạm Sở GTVT đã bàn giao hiện trạng về cho UBND xã Mường Than và Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường 3 tỉnh Lai Châu tiếp tục theo dõi, quản lý.

3. Cử tri Tổ dân phố số 6, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Hiện nay có trường hợp một số người bệnh khi đi khám, điều trị tại các cơ sở y tế không được cấp đủ thuốc điều trị; một số loại thuốc có trong danh mục bảo hiểm chi trả nhưng bệnh viện trả lời hết thuốc. Như vậy chưa đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cũng như đẩy mạnh việc toàn dân tham gia bảo hiểm Y tế.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Từ đầu năm 2021, do số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh các bệnh mạn tính (trong đó có bệnh đái tháo đường) tại Bệnh viện tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời điểm, Bệnh viện thực hiện việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị với thời gian dài hơn (2 đến 3 tháng) đối với 01 bệnh nhân mắc bệnh mạn tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Đồng thời, một số loại thuốc bị chậm cung ứng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc, ảnh hưởng của thực hiện giãn cách xã hội nên các nhà thầu gặp khó khăn trong việc nhập khẩu thuốc cũng như việc vận chuyển cung cấp thuốc dẫn đến thiếu thuốc, chậm cung ứng thuốc, không kịp thời theo nhu cầu của bệnh viện (trong đó có bệnh đái tháo đường). Các lý do nêu trên dẫn đến tình trạng thiếu một số thuốc điều trị trong một khoảng thời gian tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

Sở Y tế đã tiến hành điều tiết thuốc giữa các đơn vị trực thuộc và thực hiện quy trình Mua bổ sung thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 20/8/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhập đầy đủ thuốc theo kết quả đấu thầu, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao: Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4. Cử tri đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè

UBND tỉnh xem xét trang cấp mới máy đo thân nhiệt phục vụ công tác phòng dịch Covid-19, vì máy đo cũ đã lâu, đo không chính xác và hỗ trợ quần áo bảo hộ, máy lọc nước cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã rà soát và trang cấp đầy đủ các trang, thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; đối với máy lọc nước đơn vị đã được nhà hảo tâm trao tặng.

C. VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (theo Báo cáo số 299/BC-MTTQ-BTT ngày 15/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh)

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG**1. Cử tri thành phố Lai Châu**

Đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong hoạt động giám định hình sự của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, Công an tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý nước thải của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Trước mắt, Công an tỉnh đã sử dụng hệ thống téc nước INOX để chứa toàn bộ các chất thải của phòng thí nghiệm và chở đến cơ sở xử lý theo quy định, đảm bảo không thải ra môi trường xung quanh.

2. Cử tri xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng thành cửa khẩu Quốc tế.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 07/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế, UBND tỉnh Lai Châu trao đổi với chính quyền tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục công bố nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế. Đến ngày 20/5/2021, phía Trung Quốc đã có Công hàm thông tin đã hoàn thành các thủ tục ở cấp tỉnh, hiện đã trình Văn phòng cửa khẩu Trung ương phê duyệt theo quy định. Ngày 05/11/2021, tại cuộc Hội đàm trực tuyến giữa tỉnh Lai Châu và Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phía Trung Quốc thông tin đã hoàn thành các thủ tục ở cấp tỉnh, hiện đã trình Quốc vụ viện phê duyệt theo quy định.

II. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI**1. Cử tri thành phố Lai Châu**

1.1. Hiện nay, lực lượng giám định tư pháp được hưởng chế độ đặc thù theo Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ, do môi trường làm việc độc hại, đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ cho lực lượng giám định tư pháp.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp đang được UBND tỉnh áp dụng chi trả theo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đã quy định đầy đủ, cụ thể về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp đối với giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc. Tuy nhiên, để có quy định chính sách đặc thù của tỉnh cho lực lượng giám định tư pháp, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tổng kết, đánh giá, xem xét sự cần thiết để có cơ sở ban hành chính sách.

1.2. Đề nghị tỉnh quan tâm sớm tổ chức thi thăng hạng cho viên chức thuộc các lĩnh vực Y tế, văn thư - lưu trữ, truyền hình, văn hóa.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2093/UBND-TH ngày 20/7/2021 về việc rà soát, tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021. Trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện, xây dựng đề án, kế hoạch thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc ban hành đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tỉnh Lai Châu năm 2021. Sở Nội vụ đang tổng hợp, thẩm định hồ sơ tham mưu UBND tỉnh đề án tổ chức thăng hạng cho viên chức các ngành: văn thư, thông tin và truyền thông.

2. Cử tri xã Mường Tè, huyện Mường Tè

Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh xác định công tác duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện Chương trình, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí để các xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, đồng thời từng bước nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nâng cao và kiểu mẫu. UBND tỉnh đã phân bổ vốn sự nghiệp Trung ương giao, trong đó ưu tiên phân bổ cho các xã đã chuẩn để thực hiện công tác duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hiện nay, bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình cũng chưa được bố trí vốn để thực hiện. Sau khi Trung ương ban hành Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và được bố trí vốn, UBND tỉnh sẽ cho rà soát và bố trí nguồn lực để thực hiện.

3. Cử tri xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ; cử tri xã Bản Hòn, huyện Tam Đường

Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tăng định mức nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho Nhân dân các dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong những năm qua, căn cứ vào nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, gồm 02 nguồn vốn (Trung ương và nguồn địa phương). Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tham mưu phân bổ, giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn của Nhân dân. Hiện tại, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh được giao 40 tỷ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ việc làm; tuy nhiên nhu cầu vốn vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là rất lớn, đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn vay giải quyết việc làm lên 55 tỷ đồng, khi được bổ sung sẽ kịp thời phân bổ phục vụ nhu cầu vay vốn của Nhân dân.

4. Cử tri thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ

Đề nghị quan tâm có cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế của huyện Sìn Hồ, đặc biệt là cơ chế phát triển cây dược liệu, đầu ra cho các sản phẩm cây dược liệu.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã rất quan tâm, có nhiều chính sách phát triển nông nghiệp nói chung và cây dược liệu nói riêng, như: Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu... Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND quyết định phân cấp cho UBND các huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Sìn Hồ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi, thu hút đầu tư, hỗ trợ kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện, đặc biệt là đối với phát triển cây dược liệu trên địa bàn.

5. Cử tri xã Bản Hòn, huyện Tam Đường

Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí việc làm cho con em đồng bào dân tộc Lự ở địa phương thuộc diện cử tuyển đã ra trường hiện chưa có việc làm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 09/4/2019 về việc xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên cử tuyển. Trong kỳ xét tuyển đã có 05 sinh viên cử tuyển là người dân tộc Lự có hộ khẩu tại xã Bản Hòn, huyện Tam Đường đã tham gia kỳ xét tuyển nhưng không trúng tuyển.

Còn 02 sinh viên Lò Văn Ớn, Lò Văn Chom không đăng ký dự tuyển. Hiện tại, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3399/KH-UBND ngày 21/10/2021 về tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021, căn cứ vào vị trí việc làm cần tuyển dụng, đề nghị các cá nhân nghiên cứu đăng ký dự thi vào vị trí phù hợp.

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, THỦY LỢI, ĐIỆN, NƯỚC SINH HOẠT

1. Cử tri thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ

Đề nghị quan tâm kinh phí nâng cấp đường giao thông tại các xã vùng sâu, vùng xa; đẩy nhanh tiến độ các công trình đường giao thông đang xây dựng trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về kinh phí nâng cấp đường giao thông tại các xã vùng sâu, vùng xa được bố trí trong 7% định mức chi sự nghiệp kinh tế của UBND các huyện, thành phố đảm bảo theo Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh. Năm 2021 ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố để nâng cấp sửa chữa các công trình giao thông với tổng số tiền 106,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đặc thù các huyện miền núi, địa bàn rộng, nguồn lực còn hạn chế, UBND tỉnh sẽ tiếp tục cân đối ngân sách để hỗ trợ cho các huyện để thực hiện nhiệm vụ trên.

Về đẩy nhanh tiến độ các công trình đường giao thông đang xây dựng trên địa bàn huyện Sìn Hồ: Các công trình đường giao thông trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã được bố trí kế hoạch vốn và triển khai đảm bảo theo tiến độ. Riêng dự án Đường thành phố Lai Châu - Sìn Hồ được bố trí kế hoạch vốn 181,9 tỷ đồng (số vốn lớn nhất cho một công trình tại địa phương quản lý) đủ 100% nhu cầu vốn còn lại, dự kiến tuyến đường hoàn thành trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài ra tỉnh còn dự kiến bố trí 113 tỷ đồng cho Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn, tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó huyện Sìn Hồ dự kiến được bố trí 49,5 tỷ đồng, lớn nhất trong các huyện thuộc Đề án.

2. Cử tri xã Mường Kim, huyện Than Uyên

Đề nghị tỉnh quan tâm có phương án cấp nước để phục vụ nước sản xuất, nước sinh hoạt cho Nhân dân các bản tái định cư: Bản Vi, bản Then, bản Nà Hày, bản Chát.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Các dự án cấp nước sinh hoạt bản Vi, Nà Hày, Nà Then xã Mường Kim đã được HĐND huyện Than Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương huyện quản lý. Các dự án dự kiến khởi công năm 2022 sau khi hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt bản Chát đã được đầu tư năm 2017, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Than Uyên đã tổ chức kiểm tra, rà soát công trình vẫn đang hoạt động tốt, tuy nhiên về mùa khô đôi khi có xảy ra tình trạng thiếu nước ở đầu nguồn. Do đó đề nghị người dân có phương án sử dụng nước tiết kiệm vào mùa khô.

3. Cử tri xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

Đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu quan tâm kéo điện lưới quốc gia cho bản Khâu Hỏm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên đã có kế hoạch đầu tư trong dự án cấp điện nông thôn theo Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. UBND tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết theo quy định. Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Tập đoàn và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ triển khai các bước tiếp theo của dự án.

4. Cử tri huyện Sìn Hồ kiến nghị

Các cột điện tại bản Sang Sủ Hồ, xã Tủa Sín Chải đi qua nương thảo quả, nương và kênh mương của người dân đến giờ chưa có đền bù, đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu trả lời cho dân biết có được đền bù hay không.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công trình xây lắp đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ cấp điện cho 09 bản của xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ, gồm các bản: Háng Lìa, Hồng Thứ, Tìa Chí Lư, Pu Chu Phìn, Hà Vừa Chứ, Thành Chử, Thà Giàng Phô, Tìa Khí, Phi Én cấp điện cho 627 hộ dân, thuộc gói thầu LC-XL03 được triển khai thi công từ tháng 3/2021, nằm trong dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu thuộc chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020 từ lưới điện Quốc gia. Hiện nay dự án đã được Bộ Công Thương điều chỉnh thời gian thực hiện và bố trí vốn theo Quyết định số 440/QĐ-BCT ngày 08/02/2021 để thực hiện hoàn thành trong năm 2021.

Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ để thực hiện lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án trên và làm việc với chính quyền địa phương vận động nhân dân vừa triển khai thi công vừa thực hiện công tác kê khai kiểm đếm đền bù lên phương án hỗ trợ chi trả đền bù cho các hộ dân, cụ thể như sau:

- Đối với các vị trí móng cột điện, phần cây cối ảnh hưởng bởi hành lang lưới điện là đất thu hồi đất vĩnh viễn đã được Công ty Điện lực Lai Châu và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ lên phương án đền bù, sau khi có quyết định phê duyệt phương án đền bù của UBND huyện Sìn Hồ sẽ chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân theo quy định.

- Đối với cây cối hoa màu bị ảnh hưởng trong quá trình nhà thầu thi công, gây thiệt hại cho nhân dân, Công ty Điện lực Lai Châu yêu cầu nhà thầu phối hợp cùng chính quyền xã Tủa Sín Chải và các hộ dân thỏa thuận đền bù về cây cối hoa màu bị thiệt hại.

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ

1. Cử tri thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ

1.1. Đề nghị tỉnh quan tâm tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa tại các khu dân cư, hiện tại mức hỗ trợ của tỉnh là 150 triệu đồng/khu dân cư.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Quyết định số 241-QĐ/TU ngày 30/09/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành “Đề án nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; UBND tỉnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cấp xã và cấp thôn bản cụ thể: 300 triệu/01 nhà văn hóa cấp xã và 150 triệu/01 nhà văn hóa bản, khu phố. Đến nay, Tỉnh ủy đã tiến hành tổng kết Đề án và ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2025; trên cơ sở kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên cứu tham mưu hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa khu dân cư đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

1.2. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư và có cơ chế thúc đẩy phát triển du lịch vùng cao Sìn Hồ và du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Những năm vừa qua, việc thực hiện phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định 623/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, khu vực cao nguyên Sìn Hồ và khu vực nam Nậm Nhùn/dọc sông Đà được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch của tỉnh.

- Đối với khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ: Giai đoạn 2016 - 2020 khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ được quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng với tổng vốn đã bố trí trên 40 tỷ đồng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND huyện Sìn Hồ nghiên cứu xây dựng Quy hoạch chi tiết khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ, làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch tại khu vực cao nguyên Sìn Hồ; đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa cao nguyên Sìn Hồ vào quy hoạch khu du lịch quốc gia.

- Đối với sản phẩm du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La: Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam và các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan thông tấn báo chí Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng, thực trạng sản phẩm lòng hồ sông Đà. Từ đó xây dựng, kết nối tour du lịch lòng hồ với tour du lịch trên tuyến Vòng cung Tây Bắc. Giai đoạn 2021 - 2025, tập trung xây dựng 01 đến 02 sản phẩm du lịch sinh thái lòng hồ gắn với trải nghiệm văn hóa tốt đẹp các dân tộc theo Quyết định số 562/QĐ-UBND, ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

1.3. Đề nghị tỉnh quan tâm bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Hiện Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Dự thảo đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và đang hoàn thiện để trình kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2021.

2. Cử tri xã San Thàng, thành phố Lai Châu

Đề nghị quan tâm tới phát triển du lịch nhất là chợ đêm San Thàng chưa tương xứng với nhu cầu phát triển mà Nhân dân quan tâm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND, ngày 17/5/2021 về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó có xác định bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Giáy bản San Thàng theo hướng du lịch cộng đồng gắn với chợ phiên và chợ đêm San Thàng; xây dựng phương án sắp xếp bố trí khu vực bán, giới thiệu nông sản và sản vật địa phương, sản phẩm văn hóa, nghề thủ công truyền thống tiêu biểu các dân tộc... quảng bá giới thiệu văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc, tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn cho phù hợp, khoa học giữa khu vực văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nông sản (đồ tươi sống) tại chợ phiên.

V. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, NÔNG NGHIỆP

1. Cử tri xã Bản Bo, huyện Tam Đường; cử tri xã San Thàng, thành phố Lai Châu

Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ các loại giống nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng để cho Nhân dân các dân tộc phát triển sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã ban hành các chính sách như: Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 quy định chính sách về phát triển hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025;... Hiện tại, đang tập trung hỗ trợ các loại giống nông nghiệp phục vụ sản xuất hàng hóa, sản xuất theo liên kết gắn tiêu thụ sản phẩm như: Lúa, chè, cây ăn quả, hoa, rau, củ quả, quế, ong,... UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền và triển khai đến Nhân dân.

2. Cử tri xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên

Đề nghị xem xét chuyển đổi đất rừng sản xuất do nhà nước đầu tư trồng từ năm 1994 đến năm 1998 (khoảng 70 – 80 ha cây thông) tại một số khu vực có độ dốc thấp sang đất sản xuất nông nghiệp thì sẽ có hiệu quả hơn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND huyện Tân Uyên và UBND xã Pắc Ta tiến hành kiểm tra tại thực địa theo đề nghị của cử tri bản Sơn Hà, kết quả như sau:

- Diện tích sau khi kiểm tra xác định thực tế tại thực địa là khoảng 58,5ha. Về chủ thể quản lý đất: Toàn bộ diện tích đất hiện do UBND xã quản lý. Nguồn gốc, hiện trạng rừng: Toàn bộ diện tích rừng Thông trên là rừng trồng từ năm 1998-2001 do nhà nước đầu tư, thuộc quy hoạch rừng sản xuất có mật độ cây bình quân khoảng 1.100 cây/ha; đường kính thân cây bình quân (D1.3) khoảng 25cm; chiều cao vút ngọn của cây bình quân (Hvn) khoảng 16m.

- Về chi trả dịch vụ môi trường rừng: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng bản là 40,8 ha; diện tích còn lại do UBND xã Pắc Ta thực hiện chi trả cho người dân.

Theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp năm 2017: Việc chuyển đổi diện tích rừng Thông sang sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND tỉnh phê duyệt. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (theo quy định tại điều 20, Luật Lâm nghiệp). Có dự án đầu tư trên diện tích rừng đề nghị chuyển đổi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Tân Uyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã Pắc Ta tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

VI. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Cử tri xã Tà Hù, huyện Than Uyên

Đề nghị tỉnh xem xét, xây trạm tiếp sóng điện thoại phục vụ liên lạc cho Nhân dân các bản chưa có sóng điện thoại.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát các trạm phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Than Uyên nói riêng. Hiện tại còn 03 bản (Noong Ô: 17/40 hộ dân có sóng; bản Noong Ma: 22/42 hộ dân có sóng, bản Pá Chít Tấu 18/23 hộ dân có sóng) và một số hộ dân bản Noong Ô, bản Noong Ma, bản Pá Chít Tấu chưa có sóng điện thoại, do các hộ dân nằm ở khu vực lõm, thấp, điểm lõm sóng. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu, lắp đặt thêm trạm phát sóng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển đổi thiết bị cho các trạm phát sóng để đảm bảo phủ sóng thông tin di động phục vụ liên lạc cho Nhân dân tại xã Tà Hù, huyện Than Uyên.

Trên đây là Báo cáo kết quả việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV; kiến nghị của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông;
- Công ty Điện lực tỉnh;
- Công ty Cổ phần cao su Lai Châu;
- Văn phòng UBND tỉnh: V, C;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Trọng Hải